

## Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến ở Hoà-Lan

Vào lúc 14g00 ngày 25 tháng 8 năm 2019 tại thành phố Venray, cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà Lan đã tổ chức lễ tưởng niệm các kháng chiến quân hy sinh trên con đường đấu tranh cho Tự Do cho dân tộc Việt Nam. Một số đồng hương và đại diện các đoàn thể Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan (Bà Nguyễn Tuyết Lê, ông Nguyễn Minh Anh) và Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan (ông Trần Văn Thắng, ông Lê Quang Kế) đã đến tham dự buổi lễ theo lời mời của ban tổ chức. Mở đầu buổi lễ, xướng ngôn viên Thu Vân mời mọi người cùng đứng lên hát quốc ca và tưởng niệm đến các chiến sĩ hy sinh cho tổ quốc và các đồng bào đã bỏ mình trên đường thoát khỏi ngục tù cộng sản để tìm Tự Do.



Tiếp theo đó, ông Đinh Ngọc Hiền đại diện cơ sở đảng Việt Tân tại Hoà-Lan đã ngỏ lời chào mừng các vị đại diện hội đoàn và đồng hương; và bày tỏ lòng cảm ơn đến các hội đoàn và thân hữu đã luôn tích cực và ủng hộ đảng Việt Tân trên con đường đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản để đem lại Tự Do cho người dân Việt Nam.



Kể đến, 3 vị đại diện hội đoàn đã lên thắp hương trước bàn thờ các kháng chiến quân đã hy sinh trên đường Đông Tiến trở về Việt Nam vào thập niên 1980 sau khi đất nước Việt Nam đã hoàn toàn bị cộng sản thống trị vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mọi người tham dự cũng tiến đến bàn thờ và dâng hương tỏ lòng biết ơn đến các vị anh hùng hy sinh thân mình cho đại nghĩa.

Trước bàn thờ khói hương nghi ngút, ông Trần Kinh Thành, trưởng cơ sở Việt Tân tại Âu Châu đã bồi ngùi nhắc đến những hy sinh gian khổ mà chiến hữu Hoàng Cơ Minh, vị lãnh đạo đầu tiên của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng và các chiến hữu khác đã trải qua trên con đường kết hợp lòng người để trở về nước chiến đấu, trong giai đoạn mà cuộc chiến ở Việt Nam được thế giới coi như kết thúc. Cho đến nay, dưới sự thống trị độc tài của cộng sản, người dân Việt Nam vẫn không có Tự Do, bất công xã hội vẫn lan tràn và tổ quốc đang bị lâm nguy dưới sự bành trướng bá quyền của Trung Cộng, do đó người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chiến đấu, lấy dân tộc làm căn bản, lấy đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí để chấm dứt chế độ độc tài cộng sản và canh tân đất nước.



Sau đó, bà Nguyễn Tuyết Lê, phó chủ tịch ngoại vụ Cộng Đồng đã bày tỏ lòng cảm phục và tri ân đến những vị anh hùng dân tộc và sự đoàn kết cùng đảng Việt Tân để tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ tại Việt Nam.

Ông Trần Văn Thắng, đại diện Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà cũng chia sẻ những cảm nghĩ của ông đối với hiện tình đất nước và bày tỏ sự đoàn kết cùng đảng Việt Tân trong các công tác đấu tranh chung phục vụ tổ quốc Việt Nam.

Sau đó mọi người cùng xem phần dương ảnh về những ngày đầu trở về nước kháng chiến của các kháng chiến quân, nơi dừng chân đầu tiên là tại chùa Gotokuji thành phố Tokyo Nhật Bản. Tại ngôi chùa này, một tượng đài tưởng niệm các kháng chiến quân đã được dựng nên để ghi ơn các kháng chiến quân và để các thế hệ mai sau biết được sự hy sinh của các thế hệ trước trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do và Độc Lập của tổ quốc Việt Nam.



Trong buổi lễ, ông Trần Kinh Thành cũng đại diện đảng Việt Tân trao quà đến anh chị Trí&Tiên để bày tỏ lòng cảm tạ anh chị đã luôn tích cực hỗ trợ đảng Việt Tân trong các công tác do đảng Việt Tân phát động.

Sau đó, dưới tiếng đàn hướng dẫn của anh Nguyễn Hữu Phước mọi người cùng hợp ca các bài ca đấu tranh và “Bài Ca Đông Tiến”, một sáng tác của kháng chiến quân Trần Thiện Khải nói lên ước vọng của những người ra đi đấu tranh vì tương lai của dân tộc. Sau khi buổi lễ chấm dứt, mọi người cùng được thưởng thức bữa ăn thật ngon do các đảng viên Việt Tân và thân hữu khoản đãi trong một ngày nắng đẹp.

***Thế Truyền tường thuật***